

Gần thể hiện quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để đạt được kết quả trong thực hiện Đề án 06 (Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai để án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tổ chức sáng ngày 9/8. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, thông tin. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sau khi Đề án 06 được phê duyệt và triển khai, đến nay Tổ công tác của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được phân công và đạt được những kết quả bước đầu

tiết kiệm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo việc thực hiện Đề án 06 với 7 quan điểm chỉ đạo, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình triển khai cụ thể. Nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số quốc gia, trong đó có việc thực hiện Đề án 06 ngày càng đầy đủ, toàn diện, sâu sắc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục; tạo lập những nền tảng, cơ sở quan trọng để thúc đẩy các ứng dụng công dân số, kinh tế số, xã hội số. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, bảo vệ bí mật cá nhân được quan tâm, chú trọng hơn. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay đã có gần 125 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 21/25 dịch vụ công mức độ 3, 4 được hoàn thành đúng lộ trình Đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng mong đợi của người dân. Nền hành chính từng bước được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại,

chuyển đổi số nhanh mạnh: Đề án 06 là đề án cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số quốc gia sau thời gian triển khai đã đạt được những kết quả rất tích cực. Thực hiện Đề án 06 để tổ chức các dịch vụ công phục vụ nhân dân thông qua môi trường số, chuyển từ thói quen thực hiện các dịch vụ công dùng giấy tờ, tới trụ sở cơ quan nhà nước, sang trạng thái giao dịch trên môi trường số, giải quyết các dịch vụ, thủ tục bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, góp phần cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện Đề án 06 được đánh giá là việc khó, chưa có tiền lệ, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người dân nên đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần tập trung, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; phải thể hiện được tinh thần thuận lợi, công khai, minh bạch, đồng thuận xã hội, bảo đảm được an ninh an toàn cho người dân. Cần xây dựng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia và hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, để cao trách nhiệm người đứng đầu. Xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số liệu trong một số lĩnh vực thiết yếu, tập trung giải



Công an xã An Vũ (Quỳnh Phụ) hướng dẫn người dân khai báo thông tin dữ liệu dân cư.

kịp thời. Thực hiện nhiệm vụ cần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân nhưng phải triển khai một cách nhân văn, hợp lòng dân để người dân và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, tham gia tích cực.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tập trung tham mưu để hoàn thiện thể chế; chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định từ nay đến hết năm 2022. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến. Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả; có tính kết nối, liên thông, chia sẻ cao. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu trong một số lĩnh vực thiết yếu, tập trung giải

quyết sớm, dứt điểm một số việc như bảo đảm tài khoản điện thoại chính chủ, làm sạch sim rác; tạo tài khoản an sinh xã hội để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, dịch bệnh qua tài khoản.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ chính thức công bố ứng dụng VneID là ứng dụng công dân số quốc gia, giao Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có lộ trình để đưa các tiện ích thiết yếu lên ứng dụng này, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân luôn tin tưởng, sử dụng. Phân đấu đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 sẽ có khoảng 3 - 5 triệu người dân sử dụng VneID, với tốc độ tăng ít nhất 5% mỗi tháng; cung cấp 8 - 10 tiện ích nghiệp vụ ngành công an và tiện ích cho người dân.

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

đang xuống cấp; đi chuyển cột điện nằm dưới lòng đường. Cử tri cũng kiến nghị các cấp, các ngành liên quan chỉ đạo đi chuyển trạm trại lợn thải chất thải chưa qua xử lý ra sông, nơi nhà máy nước sạch lấy nước nguồn; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng; nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn; có thêm nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng; có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi các cơ sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp HĐND tới.

Tổng kết và trao giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2022

Sáng ngày 9/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2022 tỉnh Thái Bình có chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước" lần đầu tiên được triển khai đến các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức đã nhận được 14.462 bài dự thi của các em học sinh đến từ 40 trường học và cụm trường trên địa bàn tỉnh, trong đó cấp tiểu học và THCS là 13.832 bài dự thi, cấp THPT là 630 bài dự thi. Các em học sinh đã tự tin thể hiện tình yêu sách của bản thân thông qua việc chia sẻ về những cuốn sách yêu thích, những cuốn sách truyền cảm hứng hướng đến lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khát vọng được cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cuộc thi góp phần khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích và các giải chuyên đề cho những thí sinh có bài dự thi xuất sắc nhất.

TÚ ANH

TIỀN HẢI

Giúp người nghèo vươn lên



Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình anh Đỗ Đức Long, thôn Thủ Chính, xã Nam Chính.

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân huyện Tiên Hải đã huy động nguồn lực của toàn xã hội chung tay xây dựng quỹ "Vi người nghèo". Qua đó, tạo điều kiện, động lực để các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Dẫn chúng tôi tới thăm gia đình anh Đỗ Đức Long, thôn Thủ Chính, hộ nghèo

gia đình anh Long, giờ đây giấc mơ đó trở thành hiện thực và được MTTQ huyện Tiên Hải, chính quyền địa phương, bà con họ hàng cùng chung sức hỗ trợ ngày công, kinh phí xây dựng nhà cho gia đình anh Long. Bản thân anh Long bị bệnh, nhiều năm nay một mình vợ lao động lo cho chồng và hai con nhỏ. Trước đây gia đình anh Long không có nhà, không có đất phải đi ở nhờ. Khi bố mẹ chia cho mảnh đất nhỏ, MTTQ huyện đã hỗ trợ 30 triệu đồng và vận động người thân chung tay xây dựng cho gia đình anh Long ngôi nhà "Đại đoàn kết" với diện tích 40m², tổng trị giá 120 triệu đồng.

Ở thôn Tiến Lợi, xã Nam Thanh mọi người đều biết đến hoàn cảnh của gia đình ông Tạ Văn Phú, thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng già hay ốm đau không lao động nặng được. Đầu hiểu, sẻ chia, thông qua MTTQ huyện đã trích quỹ "Vi người nghèo" 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình. Sau nhiều tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với diện tích 65m², tổng trị giá 170 triệu đồng. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của MTTQ huyện, người thân, họ hàng ủng hộ 110 triệu đồng tiền mặt và các đồ dùng sinh hoạt trị giá 20 triệu đồng. Ông Tạ Văn Phú chia sẻ: Đây là sự động viên lớn lao khi bản thân tôi tuổi cao sức khỏe giảm dần, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình. Niềm mơ ước của tôi bao năm qua có được cần nhà mới khang trang để ở đã trở thành hiện thực, giờ tôi không phải lo nhà sập mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ông Tạ Công Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải cho biết: Việc xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện "tấm lòng vàng" của các nhà hảo tâm, người con xa quê và cộng đồng xã hội đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, việc quan tâm chăm lo cho người nghèo được

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 9/8

Thế giới: Hơn 590,4 triệu ca mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 9/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 590,4 triệu ca, trong đó hơn 6,43 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Ca mắc Covid-19 mới cao nhất trong gần 90 ngày qua
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 9/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.340 ca Covid-19 mới, tăng hơn 600 ca so với ngày hôm qua. Đây là ngày có ca mắc Covid-19 mới cao nhất trong gần 90 ngày qua. Trong ngày có gần 9.500 ca Covid-19 khỏi và tiếp tục không có bệnh nhân tử vong.

Trong ngày có 57.289 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là gần 248,85 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là gần 12,8 triệu mũi.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 103 ca.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 14 bệnh nhân Covid-19 mới
 Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 14 bệnh nhân Covid-19 mới nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 49 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 8/8, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 4,07 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 55,5% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 4 mũi; 20,32% số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 73.135 trẻ, đạt 35,33%.

ĐẶNG ANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--

MẠNH THẮNG

Hiệu quả mô hình trồng quýt cảnh ở Đông Dương

Là người đầu tiên của xã Đông Dương (Đông Hưng) đưa cây quýt cảnh về trồng, anh Nguyễn Mạnh Hưng ở thôn Phương Cúc đã phát triển vườn quýt cảnh của gia đình lên 1.440m² với 1.250 cây, mỗi năm thu về từ 500 - 600 triệu đồng.

Trong khi cả làng cấy lúa thì anh Nguyễn Mạnh Hưng lại mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả của gia đình sang trồng quýt. Với số vốn 300 triệu đồng tích góp trong nhiều năm và vay mượn thêm của họ hàng, anh Hưng đã tận dụng sân Văn Giang (Hưng Yên) chọn mua trên 100 cây quýt cảnh giống về trồng. Việc chuyển đổi từ lúa sang quýt lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao anh Hưng vừa làm vừa

học kinh nghiệm từ những người đã trồng quýt cảnh thành công. Anh chia sẻ: Tôi phải dành nhiều thời gian đến tham quan và học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc quýt cảnh ở 2 xã Minh Tân, Hồng Việt và các vườn quýt đẹp ở một số tỉnh lân cận. Những ngày đầu, vì thiếu kinh nghiệm nên hơn 100 cây quýt cảnh của tôi lần lượt bị hỏng do ảnh hưởng của thời tiết và mắc các bệnh như: quắn lá, chết rễ, nhện đỏ... Nhìn số cây mà mình dày công chăm sóc không thể cứu chữa tôi càng quyết tâm để làm lại từ đầu. Sau 1 năm "ăn ngủ" cùng với vườn quýt, thành quả đã đến với gia đình anh. Cây phát triển xanh tốt, quýt ra quả đúng dịp tết và những cây quýt cảnh đầu tiên cũng được xuất bán.

Sau gần 10 năm tâm huyết với nghề trồng quýt, anh Hưng đã mạnh dạn đầu tư mở rộng vườn quýt của mình lên 1.440m² với 250 cây lớn và 1.000 cây con gối vụ. Quýt của anh được chăm sóc kỹ, quả sai đều, cây nào cũng có cả hoa, lộc non, vì vậy khách hàng ở nhiều huyện trong tỉnh tìm tới tận vườn mua về chơi tết. Giá quýt từ 1 - 3 triệu đồng/cây. Mỗi năm gia đình anh đầu tư khoảng 30 triệu đồng tiền cây giống, phân bón, cuối năm trả chi phí, anh Hưng thu về từ 500 - 600 triệu đồng. Ngoài công việc tại vườn quýt, anh còn hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội Lâm vườn xã. Với cương vị này anh tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhiều hội viên cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển

mô hình kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương. Nhiều hộ đã học anh Hưng đầu tư trồng quýt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo anh Hưng, công việc chăm sóc quýt cảnh đơn giản và không cầu kỳ như quýt bonsai, hiệu quả kinh tế lại cao hơn so với trồng lúa, điều quan trọng nhất của người trồng quýt cảnh là phải điều chỉnh được thời gian đậu quả. Theo quan niệm của nhiều người, quả quýt có màu vàng tượng trưng cho tài lộc, giàu sang nên người chơi quýt cảnh thường thích chơi những cây có nhiều quả, quả to, đều và có đủ quả xanh, quả chín. Vì thế, cây ra quả sớm thì quả để bị rụng sớm, cây sẽ không còn đẹp. Mỗi người sẽ có kỹ thuật chăm sóc riêng nhưng điều quan trọng quyết định sự thành công của người trồng quýt cảnh đó là sự tỉ mỉ, linh hoạt và nắm bắt được nhu cầu của thị trường.

Dù mô hình trồng quýt cảnh của anh Hưng và nhiều hộ dân ở xã đã ổn định nhưng vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn. Anh Hưng chia sẻ thêm: Giá vật tư nông nghiệp tăng cũng khiến người dân chúng tôi khá lo lắng. Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô vẫn còn nhiều bất cập. Chúng tôi mong thời gian tới sẽ được các cấp, các ngành quan tâm và có giải pháp hỗ trợ để người dân yên tâm phát triển sản xuất.

Ông Vũ Tiến Tinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Dương cho biết: Xã Đông Dương có diện tích nhỏ

mỗi dịp tết, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế khuyến khích nông dân mạnh dạn tích tụ ruộng đất, đưa những giống cây mới, phù hợp về trồng, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Cùng với đó, tổ chức hội cũng sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân giúp họ nâng cao thu nhập.

NGUYỄN TRIỆU



Vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Hưng chăm sóc vườn quýt của gia đình.